

ĐÀ NẴNG

NĂM THỨ 65 - SỐ 8818 (BỘ MỚI)
THỨ SÁU
10-1-2025
11 THÁNG CHẠP, GIÁP THÌN
Chỉ số: 2778 ISSN 1859 - 087X

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TP. ĐÀ NẴNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG

Tòa soạn:
33 Lê Lợi - Đà Nẵng
baodanang.vn
baodanang.vn/english
hophthubaoanang@gmail.com

Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Sáng 9-1, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương UBND thành phố cùng tập thể, cá nhân của các sở, ban ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực và cố gắng lớn để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2024; đặc biệt là các đơn vị tham gia công tác tham mưu xây dựng các nghị quyết của Quốc hội cũng như liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và thu ngân sách.

Về nhiệm vụ năm 2025, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh hai điểm chính, trong đó yêu cầu thay đổi nhận thức và nâng cao



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị để phát huy tối đa tiềm năng, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy

lưu ý không được chủ quan và phải ý thức được vị thế, vai trò của mình trong khu vực và cả nước. Đà Nẵng cần phải

XEM TIẾP TRANG 2

Thành phố luôn đồng hành, ủng hộ để CLB Thái Phiên hoạt động hiệu quả

Chiều 9-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của CLB Thái Phiên. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của CLB Thái Phiên trong năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, phong phú, hiệu quả với tinh thần "sống vui, sống khỏe, góp phần tham gia xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp". Đồng thời khẳng định, những việc làm của cán bộ, hội viên CLB Thái Phiên là tấm gương sáng giúp thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân thành phố thêm tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bên trái) chúc Tết và tặng quà CLB Thái Phiên. Ảnh: LÊ HÙNG

XEM TIẾP TRANG 2

Nhiều kết quả tích cực về cải cách hành chính

Năm 2024, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

TRANG 2



Huyện Hòa Vang khen thưởng các đơn vị đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính. Ảnh: TRỌNG HUY

Xây dựng đô thị sinh thái Hòa Vang giàu bản sắc văn hóa

Với hơn 200 dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Hòa Vang, quá trình đô thị hóa tác động không nhỏ đến việc bảo tồn không gian văn hóa của huyện. Việc tạo lối đi riêng vừa có không gian sống trên cơ sở giữ nguyên mô hình làng truyền thống nhưng vẫn kiến tạo yếu tố hiện đại, nâng cao chất lượng sống đô thị là rất cần thiết đối với huyện Hòa Vang hiện nay.

TRANG 5

Tiếp tục khai thác quỹ đất, thúc đẩy thị trường bất động sản

Việc đấu giá thành công nhiều lô đất ở và sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản trong quý 4-2024 mang đến những tín hiệu khả quan về khai thác quỹ đất và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Đà Nẵng trong năm 2025.

TRANG 3



Căn hộ du lịch và chung cư đang trở thành những phân khúc nổi bật và dẫn dắt thị trường bất động sản Đà Nẵng với nguồn cung ngày càng tăng. TRONG ẢNH: Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn (Sun Cosmo Residence) ở phía đông cầu Trần Thị Lý (quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hơn 250 gian hàng tại Hội chợ Xuân 2025 thành phố Đà Nẵng

Tối 9-1, Hội chợ Xuân 2025 thành phố Đà Nẵng khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng (số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường. Năm nay, hội chợ có sự tham gia của hơn 185 đơn vị, doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng và 20 tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 250 gian hàng. Các sản phẩm, dịch vụ tham gia tại hội chợ phong phú và đa dạng gồm: thực phẩm, đồ uống, thời trang may mặc, da giày, được phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, nội ngoại thất, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ...

Trong khuôn khổ hội chợ còn có chương trình livestream sản phẩm OCOP (2 phiên livestream) với 60 sản phẩm OCOP, tiêu biểu, đặc sản đặc trưng, đặc sản vùng miền của Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó là các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn như khu gian hàng chung của thành phố Đà Nẵng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc trưng, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống, quà tặng lưu niệm. Ngoài ra có các chương trình khuyến mại doanh nghiệp như mua sắm Tết thả ga với hàng ngàn sản phẩm chất lượng, ẩm thực đặc sản 3 miền (ô mai, chà cốm, chả mực, thịt trâu gác bếp, giò chả, nem chua, tré, bò khô...), thời trang Tết (áo dài, trang sức...), vật liệu trang trí nhà cửa ngày Tết, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh... Khách hàng đến tham quan, mua sắm được tham gia nhiều chương trình khuyến mại như bốc thăm, tặng quà, giảm giá, "đoán giá sản phẩm nhận quà liền tay". Hội chợ Xuân 2025 thành phố Đà Nẵng mở cửa tự do đón khách tham quan và mua sắm hàng ngày từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30 từ ngày 9 đến 14-1-2025.

TRẦN TRÚC - MAILLY

Để mọi nhà đón Tết đầm ấm, an vui

Tết Ất Tỵ 2025 đang đến gần, với thông điệp ý nghĩa "Chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau", quận Ngũ Hành Sơn đang tích cực triển khai công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Qua đó bảo đảm mọi gia đình, mọi người dân đều được đón một mùa xuân ấm áp, đầy đủ và an vui.

TRANG 5



Sẵn sàng đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

TRANG 3



TRONG SỐ NÀY

ASEAN vẫn là điểm sáng đầu tư trong kinh tế toàn cầu

TRANG 6

Chuẩn bị kỹ cho đại hội thể dục - thể thao các cấp

TRANG 6

Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

(TIẾP THEO TRANG 1)

phát huy tối đa những ưu thế, tiềm năng và cơ hội mà Trung ương đang dành cho thành phố. Trung ương rất kỳ vọng và quan tâm đến thành phố Đà Nẵng, thể hiện qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố. Việc cụ thể hóa và thực hiện thành công những kỳ vọng đó là trách nhiệm của Đà Nẵng. Do vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thực hiện để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ đẩy nhanh công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2024, kinh tế - xã hội của thành phố tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 7,51% so với năm 2023, xếp thứ 2 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương, xếp thứ 3 trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố. Quy mô kinh tế (giá hiện hành) ước đạt 151.300 tỷ đồng, mở rộng hơn 17.000 tỷ đồng so với năm 2023. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2024 ước đạt hơn 27.000 tỷ đồng.

Về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tính đến ngày 31-12-2024 đạt 6.815 tỷ đồng, đạt 93,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (82,5%). Phân đầu đến ngày 31-1-2025, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 82% kế hoạch HĐND thành phố giao. Thành phố tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; trong đó đã cấp mới 19 dự án trong nước với vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, tăng hơn 35%. Lũy kế đến nay đã cấp phép 383 dự án với tổng vốn đầu tư gần 272.000 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 243 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó đã cấp mới cho 71 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 233 triệu

USD. Lũy kế đến nay, thành phố thu hút được 1.021 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.573 tỷ USD.

Về các lĩnh vực xã hội, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thành phố đã giải quyết việc làm đạt trên 100% kế hoạch, hộ nghèo còn sống theo chuẩn thành phố thoát nghèo đạt trên 100% kế hoạch... Tình hình quốc phòng, an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra điểm nóng; trật tự an toàn giao thông được duy trì, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Trong năm 2025, thành phố đặt mục tiêu trong triển khai hiệu quả các giải pháp tăng trưởng kinh tế - xã hội với chủ đề “Năm tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế” gắn với một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) phấn đấu tăng trưởng 10%; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 10%, trong đó thu nội địa tăng 15% và tổng vốn đầu tư phát triển tăng 12,5 - 13%.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã xây dựng các văn bản triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025; chương trình công tác năm 2025 của UBND thành phố (với 136 nhiệm vụ và 63 nội dung dự kiến trình tại các kỳ họp HĐND thành phố thường kỳ trong năm 2025).

Trên cơ sở đó, UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình. Theo đó, xây dựng và ban hành kế

hoạch triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, trong đó xác định rõ lộ trình cụ thể, mốc thời gian và định lượng các chỉ tiêu, công việc cần thực hiện, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc triển khai. Định kỳ hằng tháng tiến hành tự rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện theo kế hoạch đã ban hành; kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo UBND thành phố phụ trách chỉ đạo xử lý, tháo gỡ đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phát sinh trong quá trình triển khai.

Qua các ý kiến phát biểu, tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị trong năm 2025, các sở, ban, ngành cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thi điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; nhất là trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập khu thương mại tự do; tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội để bảo đảm tính cạnh tranh của Khu thương mại tự do Đà Nẵng; điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư hạ tầng... Thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đối với trung tâm tài chính quốc tế và khu vực tại Việt Nam; thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho trung tâm tài chính của thành phố. Chủ động cắt giảm các thủ tục hành chính gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công...

Địp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 10 tập thể về thành tích trong công tác tiếp xúc thông tin các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thành tích trong công tác bảo đảm an sinh - xã hội; thành tích trong công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

TRỌNG HÙNG

Thành phố luôn đồng hành, ủng hộ để CLB Thái Phiên hoạt động hiệu quả

(TIẾP THEO TRANG 1)

Bí thư Thành ủy mong muốn, CLB Thái Phiên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đặc biệt là hoạt động thông tin thời sự và chăm lo chu đáo các hoạt động mừng thọ, thăm hỏi động viên các hội viên cao tuổi; tạo điều kiện cho các hội viên có cuộc sống tinh thần vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phản biện đối với các chủ trương, chính sách của thành phố. “Với uy tín cao, đạo đức trong sáng và lối sống mẫu mực cùng vốn tri thức, kinh nghiệm phong phú của các hội viên CLB, chúng tôi luôn coi CLB Thái Phiên là một tài sản quý giá, là một bộ phận không thể tách

rời của hệ thống chính trị thành phố. Các đồng chí là “cây cao, bóng cả” cho những thế hệ tiếp nối của thành phố. Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo thành phố mong muốn được nghe những ý kiến tư vấn, góp ý của các hội viên CLB trong quá trình thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng và phát triển thành phố. Tin tưởng rằng, CLB sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Lãnh đạo thành phố tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ để CLB Thái Phiên hoạt động hiệu quả”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Bí thư Thành ủy thông tin những nội dung về tình hình quốc tế, trong

nước nổi bật cũng như một số định hướng phát triển thành phố thời gian tới. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bí thư Thành ủy gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên CLB Thái Phiên và gia đình lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

Năm 2024, CLB Thái Phiên hoàn thành tốt các chương trình đề ra, tiếp tục thực hiện tiêu chí “Sống vui, sống khỏe, góp phần tham gia xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp”. CLB tổ chức lễ mừng thọ hội viên đủ tiêu chuẩn, thực hiện tốt chế độ thông tin thời sự. Phong trào văn nghệ được duy trì với các CLB ca múa nhạc, phong trào văn nghệ ở cơ sở, CLB thơ, tham quan du lịch. Nhiều hội viên tích cực tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở địa phương.

LÊ HÙNG

Ban hành nghị quyết phát triển Quốc hội số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1343/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024 - 2026, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu hướng tới là thực hiện chuyển đổi số của Quốc hội, xây dựng và phát triển Quốc hội số; đổi mới phương thức hoạt động, quy trình nghiệp vụ của Quốc hội số, bảo đảm liên thông, liên kết, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan trong hệ thống chính trị; quy trình toàn bộ hoạt động của các cơ quan từ môi trường truyền thống sang môi trường số góp phần

thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Về mục tiêu cụ thể, giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026: Hoàn thành tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin sang hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, có tính dự phòng cao, đáp ứng tiêu chuẩn; 100% đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức được trang bị chữ ký số. Kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia; kết nối, liên thông với các cơ quan có liên quan trong hệ thống chính trị, với nghị viện điện tử, nghị viện số của các nước và Liên minh Nghị viện Thế giới. Ngoài ra, 100% quy trình, nghiệp vụ được thực hiện trên môi

trường số. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn. 100% hồ sơ tài liệu không mật được số hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu; hướng tới các tài liệu mật được số hóa và quản lý, sử dụng trên môi trường số. Xây dựng hệ thống phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ: Công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác đại biểu, công tác dân nguyện; nền tảng truyền thông giữa Quốc hội với cử tri; công tác chỉ đạo, điều hành và công tác quản trị nội bộ phù hợp với Kiến trúc tổng thể Quốc hội số.

B.T (Theo ITXVN)

Chính trị

Nhiều kết quả tích cực về cải cách hành chính

Năm 2024, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Theo Sở Nội vụ, với việc thành phố chọn chủ đề năm 2024 “Đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội” gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, đăng ký cụ thể nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, sản phẩm đầu ra nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ để thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

Kết quả cho thấy, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký và triển khai các nhiệm vụ theo chủ đề năm dựa trên nguồn lực và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Tổng số nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị đã đăng ký là 140 nhiệm vụ, trong đó có 67 nhiệm vụ đã hoàn thành 100%, 71 nhiệm vụ đang thực hiện theo tiến độ, 2 nhiệm vụ gia hạn tiến độ... Nhiều sản phẩm hoàn thành đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới quy trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) gắn với đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp trong hoạt động công vụ. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong giải quyết công việc, phục vụ dịch vụ công có chất lượng tốt hơn, khơi thông các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.



Huyện Hòa Vang khen thưởng các đơn vị đoạt giải tại cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính. Ảnh: TRỌNG HUY

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến hay, mới để thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả. Thành phố xây dựng và phát hành cẩm nang chia sẻ các sáng kiến, mô hình, giải pháp trong công tác CCHC trên địa bàn thành phố; triển khai việc tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa từ kho số hóa thành phố, quốc gia để tối ưu, đơn giản hóa TTHC. Việc sử dụng kho kết quả TTHC số để thay thế một số giấy tờ người dân, tổ chức phải nộp trong sử dụng TTHC và cung cấp dịch vụ công nâng cao, tổ chức, cá nhân không phải khai, nộp lại những dữ liệu, giấy tờ mà cơ quan có thẩm quyền đang quản lý, đã số hóa hoặc đã được cơ quan Nhà nước khác chia

sẻ trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố. Đến nay hơn 12.000 chữ ký số công cộng để người dân sử dụng ký thành phần hồ sơ khi nộp dịch vụ công trực tuyến một cách thuận lợi và nhanh chóng. Thành phố sử dụng kết quả TTHC số, kết hợp với gắn mã QR cho phép cung cấp dịch vụ công trực tuyến nâng cao. Đà Nẵng là địa phương duy nhất toàn quốc đến nay triển khai cấp kết quả TTHC số gắn với mã QR. Đến nay, thành phố có 25/25 cơ sở thực hiện cấp giấy khám sức khỏe lái xe ký số lên Cổng tiếp nhận bảo hiểm y tế (BHYT) với hơn 44.500 hồ sơ, 18 cơ sở cấp giấy chứng sinh ký số với tổng hơn 21.000 hồ sơ, có 12 cơ sở cấp giấy báo tử với

tổng cộng hơn 270 hồ sơ. Thành phố có 11 đơn vị hỗ trợ công dân thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến (toàn trình), đã tiếp nhận, xử lý gần 16.000 hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến cho thủ tục này đến nay đã đạt trên 50%.

Theo lãnh đạo quận Hải Châu, kết quả đánh giá công tác CCHC năm 2024 của các phòng, ngành chức năng, UBND các phường tăng 10 đơn vị xếp loại xuất sắc (17/28 tổng số cơ quan đơn vị trực thuộc UBND quận đạt tỷ lệ 60,72%), không còn đơn vị xếp loại kém, trung bình, yếu. Một số giải pháp, mô hình hay về CCHC như triển khai quy trình lập danh sách giám thi bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý và quy trình lập danh sách cấp thẻ BHYT, điều chỉnh thông tin thẻ BHYT đối với đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý trên phần mềm egov.danang.gov.vn. UBND phường Hòa Thuận Tây triển khai ứng dụng Hoa Thuan Tay Smart trên nền tảng zalo, giúp đưa tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, giúp đơn giản hóa các bước tiếp cận và sử dụng ứng dụng cho người dân, bảo đảm người dân ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề đều có thể sử dụng được dễ dàng. UBND phường Phước Ninh triển khai 3 thủ tục - 3 tại chỗ giúp nâng cao tính minh bạch, phòng ngừa những nhiều, gây phiền hà, tiêu cực; tạo sự đổi mới, đột phá trong hoạt động giải quyết TTHC.

Tại quận Liên Chiểu, triển khai có hiệu quả giải pháp “Tiếp nhận và trả kết quả tuyến dụng hợp đồng lao động giáo viên năm học 2024-2025” thông qua phần mềm tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến; giải pháp “theo dõi cuộc họp, thực hiện kết luận sau cuộc họp áp dụng tại quận Liên Chiểu” đã tạo sự chuyển biến tích cực.

TRỌNG HUY

Chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày 9-1, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2024, các đơn vị trong Khối thi đua tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và thành phố. Mặt trận các cấp thành phố triển khai vận động hơn 34 tỷ đồng và “Quy vì người nghèo”. Hội Cựu chiến binh thành phố vận động hội viên tu nguyện hiến hơn 700m² đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang. Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân 2024” đạt hơn 104% chỉ tiêu. Hội Nông dân thành phố hỗ trợ kinh phí làm nhà đại đoàn kết cho hội viên nghèo với số tiền 50 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tập trung các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống, vận động hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Thành đoàn triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó

biến đổi khí hậu, thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024, hỗ trợ huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới trị giá hơn 1,45 tỷ đồng.

Năm 2025, các đơn vị trong toàn Khối bám sát chủ đề năm 2025 của thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt về tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tập trung xây dựng tổ chức Mặt trận, các hội đoàn thể thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Toàn Khối tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố trong năm 2025, hướng ứng thực hiện tốt các phong trào, chương trình, cuộc vận động do Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp phát động và kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chung tay nhà ấm, nhà đót nát” trên địa bàn thành phố. Hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2025.

MINH SON

Sẵn sàng đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Chính sách ưu đãi vượt trội

Để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, thành phố đề ra nhiều chính sách hỗ trợ vượt trội với tổng kinh phí dự kiến khoảng 873 tỷ đồng, bao gồm chính sách hỗ trợ về chế độ đãi ngộ về thu nhập, chi phí lưu trú đối với chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo với những tiêu chí: có năng lực, chuyên môn xuất sắc; có năng lực tập hợp và quy tụ phát triển đội ngũ thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Chính sách đối với các chuyên gia, nhà khoa học là được hưởng một lần thu nhập ban đầu 100 triệu đồng/tháng đối với người làm việc tại doanh nghiệp, thu nhập tối đa 50 triệu đồng/tháng đối với người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Nhà nước. Được hỗ trợ chi phí lưu trú tại thành phố không quá 20 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ không quá một năm; đồng thời được hỗ trợ 25 triệu đồng đối với mỗi quyền sở hữu trí tuệ, bằng độc quyền sáng chế đã công bố tại Việt Nam, nếu được công bố quốc tế thì mức hỗ trợ là 50 triệu đồng. Trong 5 năm tính đến thời điểm tuyển dụng, chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo phải đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn: đã từng có mức thu nhập từ 1 tỷ đồng/năm đối với người làm việc tại Việt Nam hoặc có mức thu nhập từ 5 tỷ đồng/năm đối với người làm việc ở nước ngoài; có học vị tiến sĩ trở lên và có hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; có tối thiểu 3 năm đảm nhiệm một trong các vai trò quan trọng



Sinh viên ngành thiết kế vi mạch trong giờ học tại Trường Đại học Bách khoa.

Ảnh: HOÀNG NHUNG

như giám đốc, quản lý, kỹ sư cao cấp tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, có doanh thu toàn cầu từ 2.500 tỷ đồng trở lên; hoặc tại cơ sở giáo dục có ngành thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo nằm trong 400 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. Các chuyên gia, nhà khoa học phải được tuyển dụng tại Đà Nẵng với thời gian tối thiểu một năm.

Bên cạnh đó, sinh viên học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố được vay học phí lên đến 180 triệu đồng cho toàn bộ chương trình đào tạo. Nếu sinh viên tốt nghiệp và làm việc ít nhất 3 năm tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố sẽ được miễn 100% số tiền nợ gốc và lãi vay ban đầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), cho rằng những chính sách này không chỉ

mang lại lợi ích thiết thực cho người học mà còn góp phần thúc đẩy nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, nhà trường cam kết trích tối thiểu 8% nguồn thu học phí để xây dựng quỹ học bổng khuyến khích học tập, trong đó mức học bổng thấp nhất tương đương với học phí của chương trình đào tạo mà sinh viên phải đóng.

Cùng với mục tiêu đào tạo 5.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn cho thành phố đến năm 2030, chính sách hỗ trợ nhân lực là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc định hướng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, nhằm phấn đấu trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước.

Mở rộng quy mô đào tạo

Năm học 2024-2025, Trường Đại học Bách khoa mở mới chuyên ngành vi điện tử - thiết

kế vi mạch thuộc ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông. Sinh viên được học các học phần như: thiết kế vi mạch tương tự, thiết kế vi mạch số, thiết kế vật lý... Trường cũng xây dựng các phòng thí nghiệm về điện tử cơ bản và nâng cao, phòng thực hành thiết kế vi mạch, phòng thí nghiệm điện tử cơ bản. Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường phối hợp với Trung tâm Đối mới sáng tạo quốc gia (NIC) và các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Mỹ tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn cho các giảng viên trong mảng thiết kế vi mạch; hợp tác với các công ty lớn trong lĩnh vực này như: Cadence, Synopsys, Renesas, Siemens, Microchip... để xây dựng và phát triển nội dung giảng dạy phù hợp.

Năm học này, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn tuyển 60 sinh viên khóa đầu tiên về kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn. Con số này dự kiến nâng lên 600 - 1.000 kỹ sư vào năm 2028. PGS.TS Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và kỹ thuật, Đại học Duy Tân cho biết, hiện trường đang đào tạo 148 sinh viên ngành vi mạch bán dẫn, 102 sinh viên ngành AI, ngoài ra có 4.200 sinh viên đang học ngành gắn vi mạch bán dẫn và AI.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, thành phố đã chuẩn bị nguồn lực, việc còn lại của các trường là xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tiễn, phát triển cơ sở vật chất hiện đại, đào tạo đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong ngành. Hiện nay có 4 trường gồm Đại học Bách khoa, Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn, Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Duy Tân mở ngành đào tạo kỹ sư vi mạch và chính thức tuyển sinh từ tháng 8-2024 với 320 sinh viên. Các trường cũng mở 3 lớp đào tạo chuyển đổi sinh viên tốt nghiệp ngành gắn kỹ sư vi mạch sang thiết kế vi mạch cho 41 sinh viên và 59 giảng viên.

HOÀNG NHUNG

Kinh tế

Tiếp tục khai thác quỹ đất, thúc đẩy thị trường bất động sản

Việc đầu tư giá thành công nhiều lô đất ở và sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản trong quý 4-2024 mang đến những tín hiệu khả quan về khai thác quỹ đất và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Đà Nẵng trong năm 2025.

Sẽ đầu tư nhiều lô đất ở, khu đất lớn

Trong 4 ngày cuối cùng năm 2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Công ty Hợp danh Đầu giá Việt Nam tổ chức đấu giá thành công thêm 7 lô đất ở chia lô với tổng số tiền sử dụng đất trúng đấu giá 51,592 tỷ đồng, cao hơn 2,321 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Như vậy, trong hai tháng 11 và 12-2024, các đơn vị đã phối hợp tổ chức đấu giá thành công 46 lô đất ở với tổng số tiền trúng đấu giá là 265,631 tỷ đồng, nhiều hơn 23 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huỳnh Tấn Quang chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường giao về công tác đấu giá các lô đất ở, đơn vị đặt ra mục tiêu phấn đấu thu được 200 tỷ đồng cho ngân sách thành phố từ hoạt động đấu giá đất ở, thực tế đã vượt chỉ tiêu đề ra hơn 65 tỷ đồng. Kết quả này không chỉ đóng góp nguồn thu cho ngân sách thành phố để phục vụ đầu tư phát triển, mà còn thúc đẩy thị trường bất động sản, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Hiện UBND thành phố đã phê duyệt phương án đấu giá 59 lô đất ở chia lô. Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xác định giá khởi điểm đối với các lô đất đã được phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất này để đưa ra đấu giá trong thời gian đến.

Ông Huỳnh Tấn Quang cũng cho biết, đối với các khu đất lớn, có 1 khu đất đang được khẩn trương thực hiện các thủ tục để đấu giá trong quý 1-2025 (khu đất xây dựng Trạm biến áp 110kV Khuê Trung). Bên cạnh đó có 3 khu đất đã được UBND thành phố phê duyệt phương án đấu giá, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: khu



Việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng trong thời gian đến là thông tin tích cực, làm gia tăng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với bất động sản Đà Nẵng. TRONG ANH: Các bất động sản hai bên tuyến đường vành đai phía tây 2, một trong những đường kết nối các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Ảnh: HOÀNG HIỆP

đất ký hiệu A2-1 ở Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang; khu đất thương mại - dịch vụ A1-14 thuộc khu C, Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ; khu công cộng và dịch vụ đô thị tại dự án Tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại Hòa Xuân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Có 3 khu đất thương mại - dịch vụ đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đang được lập các thủ tục để trình phương án đấu giá theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, gồm: khu đất A1-1 ở đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải Nam, quận Sơn Trà); khu đất A-1 tại Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (phường Nại Hiền Đông, quận Sơn Trà); khu đất ở số 16 Bạch Đằng. Ngoài ra, còn 2 khu đất đang được triển khai lập quy hoạch chi tiết là khu đất quy hoạch dự án Không gian sáng tạo Hòa Xuân và dự án Tổ hợp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; 1 khu đất đang được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để kêu gọi đầu tư dự án Chợ đầu mối Hòa Phước (huyện Hòa

Vang)... Các khu đất lớn nói trên và nhiều khu đất khác đang được các đơn vị, địa phương thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để đưa ra đấu giá trong thời gian đến.

Thị trường bất động sản dự báo phục hồi mạnh mẽ

Theo Cục Thống kê thành phố, sau một thời gian dài gặp khó khăn, nhu cầu mua bán và đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng đã dần phục hồi. Hoạt động kinh doanh bất động sản sau khi được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thị trường vốn, các quy định về thủ tục hành chính... đã gia tăng đầu tư với mức tăng trưởng 69,7%. Số lượng giao dịch bất động sản tăng nhanh trong quý 4-2024. Doanh thu dịch vụ, kinh doanh bất động sản sinh lời cho tiêu dùng cuối cùng tăng 24,9% so với năm 2023, phân khúc tiêu dùng cuối cùng (cho thuê và mua bán nhà ở) có xu hướng tăng trưởng. Nhìn chung, căn hộ du lịch và chung cư đang trở

HOÀNG NHUNG

Khoảng 1.000 kiều bào về dự chương trình Xuân Quê hương 2025

Chiều 9-1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về chương trình Xuân Quê hương 2025, chào đón đồng bào xa Tổ quốc về nước vui Tết cổ truyền dân tộc.

Chương trình Xuân Quê hương khẳng định vững chắc mối liên hệ gắn bó giữa kiều bào và đất nước. Qua đó, tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin: Năm 2025, Chương trình Xuân Quê hương có chủ đề "Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới", diễn ra từ ngày 18 đến 20-1 (tức ngày 19 đến ngày 21 Tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại Hà Nội, với nhiều sự kiện phong phú và ý nghĩa. "Thông điệp của chương trình Xuân Quê hương năm 2025 khẳng định chủ trương nhất quán, cũng như sự quan tâm không ngừng của Đảng Nhà nước mà còn đồng bào trong nước với người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ trở về sum họp cùng gia đình, mà còn kết nối gắn kết với đất nước, khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa kiều bào và quê hương, tổ quốc", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết. Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước: Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, Nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo. Đặc biệt, trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Quốc gia (VTV) vào tối 19-1, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân. Chương trình giao lưu nghệ thuật này do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và UBND TP. Hà Nội đồng chủ trì tổ chức, dự kiến có sự tham dự khoảng 1.500 đại biểu kiều bào và thân nhân cùng khách mời trong nước.

B.T (Theo ITXVN)

Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Việt Nam cao nhất trong hai năm

Hội nghị Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) vừa công bố báo cáo ghi nhận chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) tại Việt Nam đạt mức cao nhất trong hơn hai năm qua.

Theo đó, chỉ số BCI tăng vọt từ 46,3 trong quý 4-2023 lên mức 61,8 trong quý 4-2024. Điều này phản ánh tinh thần lạc quan của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Kết quả này minh chứng cho khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của Việt Nam trước những biến động toàn cầu. Đồng thời, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của đất nước như một trung tâm thương mại và đầu tư của khu vực. Khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh của EuroCham, được thực hiện bởi Decision Lab - một công cụ quan trọng để đo lường tâm lý của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Chỉ số này mang đến những góc nhìn giá trị về các thách thức và cơ hội mà các doanh nghiệp nước ngoài đang gặp phải trong thị trường năng động của Việt Nam.

Hai năm qua, chỉ số niềm tin kinh doanh của Việt Nam chủ yếu dao động quanh mức trung lập là 50, thậm chí có lúc còn giảm xuống dưới ngưỡng này. Tuy nhiên, báo cáo quý IV/2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi chỉ số đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Theo kết quả khảo sát, 42% người tham gia cho biết họ cảm thấy tích cực về tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục lạc quan trong quý tiếp theo. Đáng chú ý hơn, 56% dự báo sự cải thiện trong triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quý đầu tiên của năm 2025.

Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham Việt Nam nhận định: Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các doanh nghiệp châu Âu ngày càng tin hơn vào triển vọng kinh tế của Việt Nam. Sự gia tăng rõ rệt về niềm tin này phản ánh sự công nhận rộng rãi về quá trình chuyển đổi chính trị và kinh tế của đất nước trong suốt những năm qua. GDP của đất nước vẫn tiếp tục trên đà tăng trưởng năng suất khẳng định vị thế của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong thương mại và đầu tư khu vực Đông Nam Á. Sự gia tăng niềm tin kinh doanh có thể được lý giải nhờ vào nhiều yếu tố, đặc biệt là những cải cách kinh tế đang diễn ra tại Việt Nam và vai trò trung tâm của đất nước trong xu hướng toàn cầu về phát triển bền vững.

D.M (Theo ITXVN)

Linh hoạt tổ chức dạy và học môn giáo dục địa phương

Giáo dục địa phương là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp học sinh có thêm kiến thức về nơi mình sinh sống, bồi đắp tình yêu quê hương, với tầm quan trọng của môn học này, các đơn vị, trường học đã tăng cường giảng dạy, linh hoạt tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cần bản về địa phương mình.



Học sinh các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang trong hoạt động giáo dục truyền thống tại Nhà trưng bày Hoàng Sa.

tiền yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Việc dạy và học môn giáo dục địa phương được các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố thực hiện linh hoạt, sáng tạo. Tại quận Thanh Khê, tài liệu nội dung giáo dục địa phương được xây dựng theo hướng tích hợp, chú trọng thực tiễn và vận dụng. Đến nay, hầu hết các khối lớp có giáo trình môn giáo dục địa phương và được các trường đưa vào giảng dạy. Trong đó, cấp tiểu học dạy tích hợp nội dung giáo dục địa phương với các môn học khác; cấp THCS và THPT tổ chức dạy 1 tiết/tuần. Đồng thời, chủ động điều chỉnh nội dung dạy bảo đảm theo yêu cầu, đa dạng hình thức, từ dạy theo chủ đề, dạy tích hợp với hoạt động trải nghiệm thực tế, đến sân khấu hóa, xây dựng dự án; thường xuyên triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh tại các bảo tàng, nhà trưng bày, di tích lịch sử-văn hóa, lễ hội truyền thống... nhằm tăng cường kiến thức xã hội, bồi đắp

cách khoa học, hợp lý. Đến nay, học sinh lớp 9 của trường đã hoàn thành 2 chủ đề của giáo trình, gồm: "Lịch sử Đà Nẵng từ đầu thế kỷ XX đến nay" và "Huyện đảo Hoàng Sa". Các hoạt động giáo dục địa phương của trường được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường theo phương thức tham quan, hội trại, sinh hoạt CLB. Qua đó, kết hợp kiến thức lý thuyết lẫn trải nghiệm thực tế, giúp học sinh rèn luyện khả năng tự học và tư duy", cô Tùng chia sẻ.

Ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng và có nhiều di tích lịch sử-văn hóa nhất của thành phố như huyện Hòa Vang, công tác giảng dạy môn giáo dục địa phương được triển khai với hình thức, mô hình đa dạng. Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho biết, với chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục địa phương có vị trí như một môn học được phân bố thời gian 35 tiết

học/năm. Năm học 2023-2024, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm tại di tích lịch sử-văn hóa của thành phố, thu hút gần 12.000 lượt học sinh tham gia. Bên cạnh đó, các trường linh hoạt lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục địa phương trong các bộ môn văn hóa; khai thác cơ sở vật chất, thư viện của nhà trường để tổ chức các hoạt động, sinh hoạt CLB, triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", để thu hút học sinh tham gia, rèn luyện.

Theo nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, người tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương thành phố, các chủ đề của tài liệu được xây dựng theo cấu trúc thống nhất và logic giữa các hoạt động; mở đầu - kiến thức mới - luyện tập - vận dụng. Với cấu trúc này, học sinh sẽ thực hiện các hoạt động dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Từ đó, các em có thêm cơ hội hiểu biết đúng về những giá trị đặc trưng của vùng đất này, tăng thêm niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị đó. "Đề có được những thể hệ người Đà Nẵng có văn hóa, bản sắc riêng, nâng động hội nhập quốc tế, không thể không bắt đầu sớm từ trường học. Vì thế, thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến phát triển giáo dục, ưu tiên đầu tư thực sự năng hàng quốc sách hàng đầu. Trước hết là xây dựng thể hệ nhà giáo trở thành tấm gương sáng về văn hóa trở với hình thức. Từ đó, để mỗi học sinh noi theo, có văn hóa và thái độ ứng xử văn hóa, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước", ông Tiếng nói.

KHÔI NGUYỄN

Ban hành danh mục dữ liệu mở thành phố

UBND thành phố ban hành quyết định về danh mục dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng. Theo đó, dữ liệu mở của thành phố được cung cấp tập trung, thống nhất trên Cổng dữ liệu thành phố tại địa chỉ opendata.danang.gov.vn hoặc congdlieu.vn. Căn cứ danh mục dữ liệu mở được ban hành, các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị có dữ liệu mở thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp dữ liệu mở, trong đó xác định cụ thể mức độ, số lượng dữ liệu mở tối thiểu cần công bố trong từng giai đoạn, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu công bố dữ liệu mở thành phố theo nghị quyết và đề

án chuyên đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì kết nối các dữ liệu mở trong danh mục dữ liệu mở thành phố từ Cổng dữ liệu thành phố với Cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ data.gov.vn; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác; bảo đảm dữ liệu chia sẻ chính xác, thống nhất, an toàn an ninh thông tin và các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 11-5-2023 của UBND thành phố.

M.QUẾ

Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai về sạt lở bờ biển

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 4-1-2025 về công bố tình huống khẩn cấp thiên tai (sạt lở bờ biển) tại khu vực phía đông đường Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sa (quận Sơn Trà) để huy động nguồn lực xử lý khẩn cấp tạm thời sạt lở, xâm thực bờ biển. Theo đó, các biện pháp khẩn cấp được tổ chức triển khai, thực hiện gồm: thu dọn rác thải, cây xanh bị ảnh hưởng, xử lý vùi lấp, bồi đắp bờ biển; khắc phục thiệt hại, bố trí hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn tại các khu vực bị sạt lở; chủ động phương án sơ tán người dân, không cho người dân, du khách đi vào khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Đồng thời, tăng cường thông tin để người

dân, du khách biết về diễn biến, nguyên nhân sạt lở để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó và các biện pháp cần thiết khác; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động xử lý kịp thời các vị trí sạt lở có thể phát sinh để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư dự án xử lý khẩn cấp tạm thời sạt lở bờ biển, hoàn thành trong quý 1-2025; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình xử lý khẩn cấp tạm thời sạt lở bờ biển.

HOÀNG HIẾP

Người đi bộ qua đường không giơ tay xin đường có thể bị phạt lên đến 250.000 đồng

Từ ngày 1-1-2025, hành vi đi bộ qua đường không giơ tay, không có tín hiệu bằng tay là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định. Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ qua đường không có tín hiệu bằng tay, hoặc không tuân thủ đèn tín hiệu thì sẽ bị phạt tiền từ 150.000-250.000 đồng. Cụ thể, người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có

vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường. Không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vật nặng công kênh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường do thì, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt; mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.

GIAMINH

Tập trung hơn nữa cho phòng ngừa và xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm

Sáng 9-1, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tổng kết công tác năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận, trong thời gian qua, các bộ, ngành đã có cố gắng, đạt những kết quả có thể lượng hóa được; tiếp tục hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật, triển khai các đề án, chương trình liên quan đến an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm; đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân. Về những tồn tại, hạn chế, số lượng các vụ vi phạm còn tăng;

một số giải pháp, chính sách còn chậm được thực hiện. Về phương hướng nhiệm vụ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc thống nhất quan điểm chung là tập trung hơn nữa cho công tác phòng ngừa, khi phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm. Công tác phối hợp thực hiện liên ngành là quan trọng, cần tập trung làm tốt. Công tác tuyên truyền phải toàn diện hơn, nhất là tuyên truyền về các chế tài xử lý vi phạm, nâng cao nhận thức người dân. Về công tác xây dựng văn bản pháp luật, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch sửa đổi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật An toàn thực phẩm sửa đổi.

TTXVN

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Ngày 9-1, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với các đơn vị về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố cho biết, thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH, đặc biệt quan tâm các hộ kinh doanh vàng mã, nhắc nhở người dân cần trọng trọng việc thực hành thờ cúng. Ngoài ra, tăng cường rà soát, kiểm tra, thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, siêu thị... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCC. Cụ thể, phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH

cho người lao động, ngư dân, tiểu thương đang làm việc tại âu thuyền Thọ Quang; tuyên truyền cho 14 cơ sở thuộc địa bàn quản lý với 400 người tham gia; kiểm tra định kỳ an toàn PCCC và CNCH tại 192 cơ sở, kiểm tra liên ngành 17 cơ sở lưu trú, 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ cấm đồ...
Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH; các kế hoạch và phương án cụ thể trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025 của các đơn vị. Qua đó, đề nghị tăng cường tập huấn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về điều kiện an toàn PCCC; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ sở.

KHÁNH NGÂN

Mức phạt cao nhất về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có thể lên đến 100 triệu đồng

Chính phủ vừa có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với cá nhân, từ 80-100 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải có hành vi sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; sản xuất, mua, bán biển số xe trái phép. Cụ thể, phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20-24 triệu đồng đối với

tổ chức thực hiện hành vi mua, bán biển số xe không phải là biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với cá nhân, từ 80-100 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi

vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu biển số, phương tiện sản xuất, lắp ráp trái phép. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

THÀNH LÂN

□ Tin vẫn

- Ngày 9-1, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố triển khai tuyên sinh ứng cử viên dự án "Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS" năm học 2025-2026 đến các cơ sở hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và đại diện 50 trường THCS trên địa bàn thành phố. Điều kiện nhận học bổng SEEDS là học sinh đang học lớp 8, có điểm trung bình học kỳ 1 từ 8 điểm trở lên hoặc xếp loại học lực giỏi/xuất sắc có điểm môn Toán từ 7 điểm trở lên. Bên cạnh đó, học sinh phải đáp ứng tiềm năng của SEEDS, có tinh tự học cao, giao tiếp tiếng Anh tốt; gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn được địa phương xác nhận. (LPHƯƠNG)
- Ngày 9-1, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp Công ty CP Phần bón và Hóa chất Đầu khí nhiệt Trung tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Ất Tỵ" năm 2025,

trao 100 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Tiến và xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang), tổng trị giá 50 triệu đồng. (NGỌC QUỐC)

• Ngày 9-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) tổ chức chương trình "Xuân yêu thương", trao 10 suất quà Tết cho 10 trẻ mồ côi và 30 suất quà Tết cho hội viên phụ nữ khó khăn. Tổng kinh phí chương trình 20 triệu đồng, từ nguồn quỹ công trình thi đua của phường hội. (LPHƯƠNG)

• Ngày 9-1, Hội Nông dân phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) tổ chức công tác hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm qua, hội tặng 2 tấn phan bón, 1.554 gói hạt giống cho người dân sản xuất tại vùng rau La Hương; đào tạo nghề cho 40 hội viên; giới thiệu 3 hội viên kết nạp Đảng; thành lập một tổ hội nghề và một tổ hợp tác nghề. Năm 2025, hội phân đầu xây dựng hai mô hình nông dân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Dịp này, UBND

phường khen thưởng 6 tập thể, 6 cá nhân; Hội Nông dân phường tuyên dương 10 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các nhiệm vụ công tác năm 2024. (NGỌC QUỐC)

• Ngày 9-1, Đoàn Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025 với thông điệp "Trao giọt máu yêu thương - Trao hy vọng sự sống". Tại ngày hội đã thu hút sự tham gia của hơn 400 sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố; qua đó mang đến cơ hội lan tỏa yêu thương và sẻ chia sự sống đến những người cần giúp đỡ tại các bệnh viện. (THU HƯƠNG - ANH THẢO)

• Ngày 9-1, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp UBND quận Hải Châu tổ chức chương trình "Trao yêu thương - Xuân Ất Tỵ 2025". Ban tổ chức trao 100 suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tổng kinh phí thực hiện hơn 50 triệu đồng. (KHÁNH NGÂN)

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc thất lạc giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Thế Phong và bà Trần Thị Bạch Tuyết đối với thửa đất tại 88 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Giấy tờ bị thất lạc gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được UBND phường Hòa Quý xác nhận ngày 1-6-1998 (người chuyển nhượng đất là ông Phạm Hải và bà Phạm Thị Bông, người nhận chuyển nhượng đất là ông Trần Thế Phong tại thửa đất số 216, tờ

bản đồ số 15, diện tích 120m²); Đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sơ đồ vị trí khu đất chuyển nhượng được UBND phường Hòa Quý xác nhận ngày 1-6-1998.

Lý do: Thất lạc giấy tờ trong quá trình luân chuyển và quản lý hồ sơ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Ngũ Hành Sơn thông báo về việc thất lạc giấy tờ. Nếu tổ chức, cá nhân tìm thấy giấy tờ nêu trên thì báo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Ngũ Hành Sơn (số điện thoại: 0236.6554468).

MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên: **Phạm Văn Lương**, trú tại: Tổ 16, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Tôi có làm thất lạc hợp đồng thuê nhà chung cư tại nhà 3 phòng 703 mang tên: Trương Thị Lài.

Vậy ai nhặt được xin báo về số điện thoại: 0981037552

TIN BUỒN

Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí: **VŌ VÁN CANG**, sinh năm: 1939; quê quán: xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; thường trú tại: Tổ dân phố số 26, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đồng chí đã từ trần vào lúc 19 giờ 15, ngày 8 tháng 1 năm

2025), hưởng thọ: 86 tuổi.

Lễ viếng vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2025 tại số nhà K59/3 đường Phan Tử, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2025.

Di quan lúc 5 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2025.

An táng tại nghĩa trang phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Để mọi nhà đón Tết đầm ấm, an vui

Tết Ất Ty 2025 đang đến gần, với thông điệp ý nghĩa "Chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau", quận Ngũ Hành Sơn đang tích cực triển khai công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Qua đó bảo đảm mọi gia đình, mọi người dân đều được đón một mùa xuân ấm áp, đầy đủ và an vui.

Theo Trường phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Mai Xuân Linh, tháng 12-2024, UBND quận xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho những người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội, nhằm bảo đảm mọi gia đình được đón Tết đầm ấm và trọn vẹn. Quận chỉ đạo các phường triển khai việc rà soát, xác định hộ gia đình khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời, bảo đảm mọi gia đình đều có Tết. Qua đó, giúp các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón xuân mới đầm ấm, đủ đầy. Tết Nguyên đán năm nay, quận sẽ thực hiện chi hỗ trợ Tết cho đối tượng chính sách từ quà của Chủ tịch nước cho 3.493 đối tượng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; từ nguồn của thành phố cho tổng cộng 21.072 lượt đối tượng (gồm đối tượng chính sách và đối tượng xã hội) với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hải Nguyễn Thị Hồng Thủy cho biết, năm 2024 phường có 96 hộ thoát nghèo, trong năm mới 2025 phường sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả. Tết năm nay, bên cạnh các phần quà của Trung ương, thành phố và phường chủ động vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn. "Với quyết tâm không để hộ gia



Lãnh đạo phường Hòa Quý trao quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.

Ảnh: NGUYỄN QUANG

đình nào trên địa bàn thiếu đói trong dịp Tết, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các hội, đoàn thể bước đầu vận động 1.082 suất quà, dự kiến sẽ trao 670 suất quà với tổng số tiền 360 triệu đồng vào ngày 12-1 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế thông qua chương trình "Xuân đoàn kết - Tết yêu thương - Ất Ty 2025", số còn lại sẽ tổ chức trao trong đợt 2", bà Thủy nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý Huỳnh Bá Quý, ngoài các phần quà từ cấp thành phố và quận, phường chủ động kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ hơn 700 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng trao cho người nghèo, bảo đảm mọi gia đình đều có Tết. Trên địa bàn phường có đông người lao động, sinh viên đến thuê trọ sinh sống và làm việc, bên cạnh công tác chăm lo cho người khó khăn tại địa phương, phường cũng dành sự quan tâm, hỗ trợ các hộ tạm trú gặp khó khăn, đặc biệt là bà con không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chủ tịch UBND phường Mỹ An Bạch Ngọc Hải cho biết, tính đến hết ngày 7-1, toàn phường vận động 928 suất quà với tổng số tiền 608,5 triệu đồng để chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình chính sách vui xuân, đón Tết. "Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ từ thành phố, quận, UBND phường cùng các hội, đoàn thể đang nỗ lực vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn để có thêm quà tặng bà con", ông Hải nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn Đặng Văn Kỳ cho biết, dự kiến từ ngày 10 đến 12-1, UBND, Mặt trận và Liên đoàn Lao động quận sẽ phối hợp tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên 2025". Chương trình sẽ trao 1.200 suất quà, mỗi suất trị giá thấp nhất 500.000 đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên và người lao động trên địa bàn quận nhằm bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Từ đó, động viên gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh

đặc biệt khó khăn, đoàn viên và người lao động nâng cao năng suất lao động, vươn lên thoát.

Theo ông Mai Xuân Linh, việc chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong dịp Tết không chỉ là trách nhiệm mà còn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Với phương châm "Lá lành đùm lá rách", mọi người cùng nhau chăm lo để những người yếu thế cũng có thể đón một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy. Ngoài các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, quận Ngũ Hành Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức lễ viếng, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ. Những hành động này không chỉ thể hiện sự biết ơn đối với những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mà còn là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện tinh cảm và trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc, cùng hướng về một tương lai tươi sáng hơn.

NGUYỄN QUANG

☐ Tin hoạt động

• **Đón Biên phòng Non Nước phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ An** tổ chức bàn giao sửa chữa nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Chín (tổ 63), là hộ nghèo tại địa phương. Bà Chín sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, bản thân không có việc làm, hàng ngày đi nhật ve chai kiếm sống. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ An hỗ trợ 30 triệu đồng để mua nguyên vật liệu; Đón Biên phòng Non Nước hỗ trợ hơn 40 ngày công, giúp gia đình đóng la-phông, lợp tôn, lắp mới cửa. Sửa chữa nhà cho hộ nghèo là một trong những hoạt động cụ thể hóa của chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Hai bên triển khai mô hình "Ủy ban MTTQ vận động, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp và Bộ đội Biên phòng đóng góp ngày công xây dựng để sửa chữa, xây mới nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Đây là việc làm rất ý nghĩa, không chỉ giúp người nghèo yên tâm có nơi ăn, chốn ở kiên cố mà còn tạo động lực để vươn lên thoát nghèo.

• **Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn** tổ chức gặp mặt, động viên và trao học bổng cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo theo Đề án 08 của Trung ương và con hộ nghèo không còn sức lao động có điều kiện học tập vươn lên bền vững" của UBND quận lần thứ 6, năm học 2024-2025. Đợt này, Hội Khuyến học quận trao cho học bổng cho 113 học sinh, sinh viên con hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, với mức hỗ trợ 2,7 triệu đồng/em/năm và con hộ nghèo không còn sức lao động với mức 4,5 triệu đồng/em/năm. Đề án 08 của UBND quận Ngũ Hành Sơn là chủ trương hỗ trợ cho học sinh không phụ thuộc vào thành tích học tập. Trong 5 năm qua, quận nhận được sự tài trợ của những tấm lòng hảo tâm đến từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đây là chương trình nhân văn nhằm giúp học sinh, sinh viên con hộ nghèo có thêm động lực, vượt khó

vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. • **Hội Nông dân quận Ngũ Hành Sơn** tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Trong năm qua, công tác hội và phong trào nông dân quận duy trì và phát triển tích cực. Các cấp hội thành lập mới 2 chi hội nông dân, kết nạp 260 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 3.909 hội viên, sinh hoạt ở 126 chi hội; có 563 hộ được công nhận "Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi" các cấp. Bên cạnh đó, hội tổ chức giúp đỡ hộ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức để từng bước ổn định cuộc sống. Toàn quận hiện có 38 tổ vay vốn, với hơn 100 thành viên. Trong năm, hội hướng dẫn 299 hộ vay với số tiền hơn 24,7 tỷ đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; giải ngân 1,7 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho 50 hộ vay làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2025, Hội Nông dân quận đề ra 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của năm. Dịp này, 16 tập thể và 18 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, công tác quản lý vận hành năm 2024.

• **Hội Nhân nhân chất độc da cam/dioxin quận Ngũ Hành Sơn** tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Trong năm qua, Hội Nhân nhân chất độc da cam/dioxin quận và chi hội 4 phường hoàn thành tốt chương trình công tác hội. Qua đó, vận động từ các nhà chùa, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Thành hội ủng hộ và cấp phát 843 suất quà và suất trợ dưỡng với tổng trị giá hơn 501 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam và nghi nhiễm nhân các ngày lễ, Tết; hiện có 15 nạn nhân được các tổ chức, cá nhân nhận trợ dưỡng thường xuyên... Trước đó, Quận hội tổ chức trao trợ dưỡng quý 4-2024 và tặng 50 suất, mỗi suất 500.000 đồng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025. **NGOC PHƯƠNG** *tổng hợp*

Xã hội

Xây dựng đô thị sinh thái Hòa Vang giàu bản sắc văn hóa

Với hơn 200 dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Hòa Vang, quá trình đô thị hóa tác động không nhỏ đến việc bảo tồn không gian văn hóa của huyện. Việc tạo lối đi riêng vừa có không gian sống trên cơ sở giữ nguyên mô hình làng truyền thống nhưng vẫn kiến tạo yếu tố hiện đại, nâng cao chất lượng sống đô thị là rất cần thiết đối với huyện Hòa Vang hiện nay.

Bài 1: Bảo tồn văn hóa làng trước quá trình đô thị hóa

Với vị thế chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, Hòa Vang được ví như một "bảo tàng cách mạng" và "kho tàng văn hóa" của thành phố Đà Nẵng. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cùng các di tích lịch sử, văn hóa có giá trị. Các di tích đều hàm chứa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đó là nguồn tài nguyên quý giá, có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng quan trọng trong xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị giàu bản sắc văn hóa.



Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ sẽ tác động không nhỏ đến không gian văn hóa làng quê ở Hòa Vang. TRONG ẢNH: Đình làng Quàng Giáng ở xã Hòa Phước.



Người dân thôn Quàng Giáng, xã Hòa Phước chung tay đóng góp gìn giữ văn hóa làng quê. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Trà Kiếm, lễ hội "Kết nghĩa" của người Cơ tu... Đặc biệt, lễ hội "Tết bếp" là kết tinh của tinh thần đoàn kết cộng đồng và lan tỏa ra nhiều địa phương trong và ngoài huyện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng cho biết, trên địa bàn huyện, bên cạnh những văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ gần như nguyên vẹn, thì nhiều giá trị văn hóa mới cũng được hình thành đã góp phần nâng cao ý thức người dân, tạo nếp sống văn minh.

Có thể thấy, mỗi di sản văn hóa đều mang sắc thái riêng, thể hiện rõ bản sắc đặc trưng riêng vẫn đang hiện diện trong đời sống của người dân Hòa Vang. Điển hình là dân ca, bài chòi, hò khoan và các đặc sản mỹ Quảng Túy Loan, bánh tráng Túy Loan, bánh khô mè Quang Châu, bánh ít lá gai Phong Nam... Đây chính là

nguồn tiềm năng dồi dào và là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhận thức được điều này, trong những năm qua, huyện Hòa Vang đã triển khai đồng bộ công tác về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua công tác truyền dạy di sản trong nhà trường, tổ chức các CLB; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống hóa các tư liệu để đánh giá giá trị của các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Trên cơ sở đó, để xuất các giải pháp bảo tồn và khai thác các giá trị phù hợp, đặc biệt đưa di sản lễ hội, dân ca bài chòi trở thành sản phẩm du lịch lợi thế của huyện.

Vùng với tiến hành phục dựng và phát huy giá trị hai lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Cơ tu là lễ Tết ăn thể kết nghĩa và lễ Mừng lúa mới, huyện đã phục dựng

thành công nghệ thuật trình diễn công nghệ và dệt vải thổ cẩm. Những lễ hội, phong tục và nghề truyền thống trên đã góp phần vào việc bảo tồn và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống người Cơ tu đang có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Đặc biệt, năm 2021, UBND huyện ban hành đề án "Xây dựng đời sống văn hóa huyện Hòa Vang đến năm 2025 và những năm tiếp theo". Đề án này là giải pháp hữu hiệu giúp cho văn hóa của con người Hòa Vang phát triển phù hợp với yêu cầu của xã hội đô thị mà quá trình đô thị hóa đang đặt ra hiện nay.

Xây dựng "làng trong phố, phố trong làng"

Phát triển huyện Hòa Vang theo hướng đô thị sinh thái có bản sắc riêng là một trong những mục tiêu quan

trọng mà Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành dành riêng cho huyện Hòa Vang, với mục tiêu là hình thành một đô thị phục vụ tốt nhất cho người dân. Trong đó lấy con người làm trung tâm và nỗ lực giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này, Huyện ủy Hòa Vang ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU về quy hoạch phát triển huyện Hòa Vang trở thành đô thị có bản sắc riêng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, quy hoạch tổng thể không gian theo hướng giữ lại đặc trưng về phân bố dân cư. Việc quy hoạch, xây dựng, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư hiện trạng cần gìn giữ, kết hợp với quy hoạch, xây dựng các khu đô thị hiện đại,

trên nền tảng văn hóa làng quê, tạo được dáng dấp của "làng trong phố, phố trong làng". Đối với những công trình đã được công nhận di tích và chưa được công nhận di tích thì tổ chức cắm mốc bảo vệ, áp dụng hành lang bảo vệ theo quy định.

Bi thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng cho biết, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân với các tiện ích đô thị, việc quy hoạch đô thị và tổ chức kiến trúc cảnh quan Hòa Vang cần những nguyên tắc mang tính định hướng để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, đặc biệt coi trọng gìn giữ các yếu tố tự nhiên như địa hình đồi núi, sông ngòi, thảm xanh... các giá trị lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây sẽ là nền tảng quan trọng tạo lập giá trị bản sắc cho đô thị Hòa Vang.

Việc phát triển Hòa Vang hướng đến đạt tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu trở thành thị xã trong thời gian đến đặt huyện đứng trước các thách thức về suy giảm môi trường tự nhiên, kiến trúc cảnh quan và giá trị bản sắc truyền thống. Do đó, trong thời gian tới, huyện cần tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng địa phương. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động, chương trình về nguồn tại các khu di tích lịch sử thành phố trong sáng tạo; từ đó làm thấm sâu và lan tỏa truyền thống cách mạng, tạo nguồn lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp theo hướng đô thị có bản sắc riêng.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

ASEAN vẫn là điểm sáng đầu tư trong kinh tế toàn cầu

Một thập kỷ sau khi thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), khu vực này đã đạt tiến bộ trong nỗ lực hội nhập kinh tế toàn cầu và thu hút nguồn vốn FDI.

Theo SCMP, kể từ năm 2015, thời điểm AEC thành lập, nguồn vốn FDI vào ASEAN tăng đáng kể, vượt mốc 200 tỷ USD vào năm 2021 và tiếp tục giữ vững tăng trưởng đều đặn hàng năm. Mỹ vẫn là nước đóng góp lớn nhất kể từ năm 2019, chiếm 32% tổng FDI vào ASEAN vào năm 2023. Theo AEC, kết quả này nhờ môi trường đầu tư thân thiện, bao gồm thông qua việc thành lập Cơ chế một cửa ASEAN vào năm 2018 để đơn giản hóa việc trao đổi các tài liệu giao dịch điện tử và thành lập Khung tạo thuận lợi đầu tư ASEAN vào năm 2021. Những điều này, cùng với khu vực thương mại tự do được thiết lập từ lâu, đã khuyến khích hội nhập và tăng trưởng trong các lĩnh vực chiến lược như sản xuất và dịch vụ chuyên nghiệp. Bổ sung cho những điều này là các biện pháp riêng của các quốc gia thành viên nhằm thúc đẩy FDI, cùng với tư cách thành viên của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới chiếm 30% nền kinh tế toàn cầu.

Khi khu vực này chuyển dịch mạnh mẽ sang các dịch vụ có giá trị cao hơn như sản xuất chất bán dẫn và khi nền kinh tế kỹ thuật số phát triển, Đông Nam Á không còn được coi là cơ sở sản xuất chi phí thấp nữa. Ở những lĩnh vực mới nổi như xe điện (EV), các quốc gia như Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã trở thành nơi cung cấp nguyên liệu thô, đẩy chuyển sản xuất và thâm chí là thị trường. Tăng tốc thu hút FDI. Những đóng góp này cũng giúp thúc đẩy phát triển nhanh chóng cũng giúp thu



Công nhân lắp ráp ô-tô tại nhà máy xe điện BYD ở Rayong (Thái Lan) tháng 7-2024. Ảnh: Reuters

UOB dự kiến nguồn vốn FDI vào ASEAN từ 226 tỷ USD vào năm 2023 sẽ đạt 312 tỷ USD vào năm 2027, với dòng chảy thương mại đạt 4.700 tỷ USD (năm 2027). ASEAN, với mức tiêu dùng, xuất khẩu và lực lượng lao động trẻ tăng vọt, đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030. Đến lúc đó, nền kinh tế kỹ thuật số của ASEAN có thể có giá trị hơn 2.000 tỷ USD. Trong những năm tới, Đông Nam Á tiếp tục củng cố vai trò cầu nối của thế giới.

hút các thương hiệu quốc tế. Đông Nam Á cũng đang nhanh chóng củng cố vị thế của mình như một trung tâm tài chính và kỹ thuật số, với khoản đầu tư quốc tế vào nền kinh tế kỹ thuật số (thương mại điện tử, công nghệ tài chính và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số) tăng gấp 5 lần lên 4,4 tỷ USD kể từ khi AEC được thành lập. Hơn 5.000 doanh nghiệp đa quốc gia có trụ sở ở khu vực này. SCMP đăng tải bài phân tích đăng ngày 9-1 của ông Sam Cheong, Giám đốc Khối tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài và kết nối đối tác, Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định, không chỉ có chính sách và ưu thế về dân số giúp thu hút FDI. Những luồng gió địa chính trị cũng giúp thu

hút nhiều nhà đầu tư đến khu vực này. Theo SCMP, tại hội nghị ASEAN gần đây, Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong nhận định, ASEAN là điểm sáng trong một thế giới đang đối mặt nhiều thách thức với những căng thẳng, xung đột và chủ nghĩa bảo hộ của một số quốc gia. Theo ông Sam Cheong, quan điểm đa phương, cởi mở đánh dấu Đông Nam Á là trung tâm thương mại và đầu tư. Có thể thấy quan hệ đối tác được hình thành giữa các công ty từ các quốc gia khác nhau. Sự ra đời của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do ASEAN thúc đẩy là hiệp định thương mại tự do đầu tiên có sự góp mặt của cả Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây

là minh chứng cho cách ASEAN đóng vai trò là người triệu tập và môi giới trung thực cho thế giới.

Tuy nhiên, ông Sam Cheong chỉ ra vẫn còn những trở ngại trong đầu tư nội khối vốn giảm 35% từ năm 2022 xuống còn 21,9 tỷ USD vào năm 2023. Việc Malaysia và Singapore thành lập Đặc khu kinh tế Johor-Singapore (JS-SEZ) là ví dụ điển hình giúp thu hút nhiều khoản đầu tư hơn, không chỉ giữa hai quốc gia mà còn trên toàn khu vực, giúp hỗ trợ mở rộng kinh doanh. Đã đến lúc các doanh nghiệp ASEAN phải không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu đáng cấp thế giới của các doanh nghiệp đa quốc gia. Các tổ chức tài chính có thể hỗ trợ với chính phủ và các hiệp hội thương mại để nâng cao các doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực như tính bền vững và tạo ra sinh kế.

Các nền kinh tế phát triển như Singapore phải tiếp tục tận dụng vai trò là trung tâm chiến lược, tạo điều kiện cho dòng vốn FDI chảy vào các nước láng giềng. Hiệu quả của Singapore trong mô hình trung tâm và nan hoa phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cung cấp các nguồn lực và cơ hội mà các doanh nghiệp tìm kiếm của các nước láng giềng.

The Edge Malaysia dẫn lời ông Liew Chin Tong, Thứ trưởng Bộ Đầu tư, thương mại và công nghiệp Malaysia (MITI) cho rằng, ASEAN nên phát triển thành một xã hội trung lưu, trở thành thị trường tiêu dùng đáng kể thay vì chỉ đóng vai trò là nơi sản xuất theo mô hình công nghiệp hóa truyền thống lấy xuất khẩu làm trọng tâm. Các nền kinh tế châu Á không thể mãi coi Mỹ là điểm đến xuất khẩu đầu tiên và cuối cùng, mà thay vào đó phải tạo ra nhiều thị trường tiêu dùng hơn, đặc biệt là ở trong ASEAN.

THUẬT

Cháy rừng nghiêm trọng ở Mỹ

Gió đã khiến 5 đám cháy rừng lan rộng và đang tàn phá nghiêm trọng tại Los Angeles (California, Mỹ) khiến hơn 150.000 người phải di tản. Với diện tích bị thiêu rụi tương đương diện tích thành phố San Francisco (Mỹ), các vụ cháy rừng tại Los Angeles năm nay để lại những hình ảnh hoang tàn, khiến nhiều người mất đi nhà cửa và kỷ niệm.

Ngày 9-1, CNN đưa tin, tình trạng cháy rừng không có biện pháp ngăn chặn này đã trở thành một trong những vụ hỏa hoạn có sức tàn phá lớn nhất từ trước đến nay ở Los Angeles. Tổng thống Biden chính thức phân loại các vụ cháy rừng là "thảm họa quốc gia", nghĩa là tiểu bang hiện có quyền sử dụng các quỹ khẩn cấp. Đám cháy ở Palisades là đám cháy lớn nhất, phá hủy khoảng 1000 tòa nhà đã bị và thiêu rụi gần 1.200ha rừng tại khu vực Pacific Palisades, khu tập trung nhà của nhiều ngôi sao điện ảnh và âm nhạc Hollywood, đe dọa các địa danh gắn liền với sự quyền rũ của thành phố và lịch sử của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Ngoài ra, 2 đám cháy khác ở trong đất liền cũng đang lan rộng nhanh chóng trong điều kiện gió mạnh và thời tiết khô. Trong đó đám cháy Eaton, bùng phát cách liên tầng điện tích gần 5 lần lên 400ha chỉ trong vài giờ. Đám cháy Hurst đã bùng phát ở Sylmar, Thung lũng San Fernando, phía Tây Bắc Los Angeles, cũng lan rộng hơn 200ha.

NBC News dẫn thông tin từ Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết, sáng 8-1 (giờ địa phương), gió mạnh, độ ẩm không khí thấp và thảm thực vật khô do thiếu mưa càng khiến cháy rừng lan nhanh hơn. Các chuyên gia khí tượng nhận định hiện tượng này có thể phát triển thành cơn bão gió tối tệ nhất trong một thập kỷ. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ được huy động với quy mô lớn để chiến đấu với "giấc lửa", tuy nhiên, do sự mạnh mẽ và địa hình hiểm trở, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các máy bay chữa cháy cũng được điều

động để hỗ trợ từ trên không. Cảnh báo cờ đỏ - mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng đã được ban bố. Tuy nhiên, xung quanh vụ cháy rừng hiện nay ở Los Angeles làm dấy lên tranh cãi về dịch vụ cứu hộ tư nhân, khi người giàu sẵn sàng trả bất cứ giá nào để bảo vệ tài sản. Bloomberg ngày 9-1 nhận xét, các dịch vụ chữa cháy tư nhân cho thuê vấp phải nhiều chỉ trích trong những năm gần đây.

Về thiệt hại ban đầu, CNN dẫn lời Thống đốc Gavin Newsom cho biết, tính đến ngày 9-1, 5 người tử vong do cháy rừng; hơn 150.000 người sơ tán và gần 300.000 khách hàng phải chịu cảnh mất điện. Toàn bộ các trường trong khu vực phải đóng cửa đến hết tuần.

Tình trạng cháy rừng là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở khu vực miền Tây nước Mỹ, tuy nhiên, theo các nhà khoa học nhân mạnh biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cháy rừng ở California thường bắt đầu vào tháng 6 hoặc tháng 7, và kéo dài đến tháng 10. Tuy nhiên, cháy rừng vào tháng 1 không phải là chưa từng có tiền lệ, đã có một vụ vào năm 2022 và 10 vụ vào năm 2021. Theo dữ liệu gần đây, mùa cháy rừng bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn do nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm liên quan đến biến đổi khí hậu.

NWS lý giải nguyên nhân cháy rừng hiện nay ở Los Angeles là do ngọn lửa bùng phát khi khu vực này đang hứng chịu những cơn gió Santa Ana theo mùa, với những cơn gió giật có thể lên tới 160km/giờ. Hiện tượng này có thể phát triển thành cơn bão gió tối tệ nhất trong một thập kỷ.

LÊ MINH HÙNG

Thể thao

Chuẩn bị kỹ cho đại hội thể dục - thể thao các cấp

UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục - thể thao các cấp lần thứ 10 năm 2025. Các đơn vị, địa phương và ngành thể thao thành phố nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới kỳ đại hội thành công, tạo sân chơi bổ ích, góp phần tuyên truyền, cổ vũ lợi ích việc rèn luyện thể dục - thể thao đối với mọi tầng lớp nhân dân.



Đại hội Thể dục - thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2025 hứa hẹn tiếp tục mang đến sân chơi thể thao bổ ích cho người dân. TRONG ẢNH: Các vận động viên tranh tài môn bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể dục - thể thao thành phố lần thứ 9. Ảnh: PHINÔNG

Đại hội Thể dục - thể thao các cấp được tổ chức 4 năm một lần. Những năm qua, các kỳ đại hội được tổ chức chu đáo, an toàn, thành công từ cấp cơ sở đến thành phố, thu hút đông đảo người dân tham gia rèn luyện thân thể, gắn việc tập luyện, thi đấu thể dục - thể thao với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó, góp phần nâng cao thể chất của người dân, bảo đảm cho sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của thể dục - thể thao nói riêng và lĩnh vực kinh tế - xã hội thành phố nói chung. Kỳ Đại hội Thể dục - thể thao các cấp lần thứ 10 tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ, Anh Trần Việt Khánh (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cho hay: "Tôi vui và hào hứng khi Đại hội Thể dục - thể thao các cấp được tổ chức trong năm 2025. Những kỳ đại hội trước tôi thi đấu môn cờ vua từ cấp phường, quận đến thành phố. Hy vọng, năm nay tôi thi đấu thành công tại các giải ở cơ sở để được chọn vào đội tuyển cờ vua quận Hải Châu thi đấu cấp thành phố. Để duy trì phong độ tốt nhất, tôi tập luyện, thi đấu giao lưu thường xuyên."

Hướng tới kỳ Đại hội Thể dục - thể thao thành công, các quận, huyện trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, nỗ lực chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tập luyện, thi đấu. Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể

thao quận Hải Châu Trần Văn Mạnh, 2025 là năm thứ 7 diễn ra Đại hội Thể dục - thể thao cấp phường và quận Hải Châu. Ở các kỳ đại hội, quận mở rộng quy mô để nâng cao số lượng vận động viên tham gia cũng như nội dung tranh tài. Cụ thể, kỳ đại hội lần này có 15 môn thi đấu, tăng 2 môn so với kỳ đại hội trước. Trong đó, quận chú trọng những môn thể mạnh như: cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, bóng bàn... Ngày 11-1, tại công viên APEC, quận tổ chức thi đấu môn cờ vua và cờ tướng. Đây là những môn đấu tiên trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục - thể thao quận, hứa hẹn hấp dẫn với sự tham dự của các vận động viên xuất sắc từ các phường.

"Ngoài công viên APEC, các môn thi đấu của Đại hội Thể dục - thể thao quận diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau như: Trung tâm Văn

hóa - Thể thao quận, phố đi bộ Bạch Đằng, sân Chi Lăng, làng thể thao Tuyên Sơn, sân thi đấu Trường THCS Hồ Nghinh... Đây là những địa điểm mở, thuận lợi cho người dân cổ vũ, góp phần lan tỏa rộng rãi phong trào thể dục - thể thao. Thông qua quá trình thi đấu, quận chọn những vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng tranh tài cấp thành phố. Mục tiêu quận đặt ra là tổ chức thành công Đại hội Thể dục - thể thao cấp quận, hướng tới bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn tại kỳ đại hội cấp thành phố", ông Mạnh cho biết.

Cùng với Hải Châu, quận Thanh Khê chuẩn bị kỹ cho kỳ đại hội thành công. Các môn quần vợt thi đấu tại kỳ đại hội lần này bám sát kế hoạch tổ chức của thành phố như: bơi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, việt dã... Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê Nguyễn

Duy Đồng cho hay, thuận lợi của quận là các thiết chế thể thao được xây dựng đồng bộ, bảo đảm tốt cho tổ chức thi đấu. Tại trung tâm hiện có hồ bơi đạt chuẩn cùng các sân diện kinh, bóng đá, tennis, nhà thi đấu cầu lông, bóng rổ...

Song song các quận huyện, thành phố lần lượt tổ chức 20 môn thi đấu của Đại hội Thể dục - thể thao thành phố lần thứ 10. Trong đó, 15 môn được tổ chức trong năm 2025 gồm: việt dã, bóng bàn, bóng đá nam 7 người, bóng đá futsal nam và bóng đá nữ trong nhà, bóng chuyền bãi biển nam và nữ, bóng đá bãi biển nam, võ cổ truyền, điền kinh, bơi, bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ trong nhà, karate, taekwondo, billiards, bóng rổ nam; 4 môn diễn ra trong năm 2026 gồm: cờ vua, cờ tướng, cầu lông và cờ sắt. Ngoài ra, thành phố tổ chức 5 môn thể thao hưởng ứng đại hội gồm: pickleball, quần vợt, khiêu vũ thể thao, kéo co, thể dục thể hình.

Theo Giám đốc Trung tâm Thể dục - thể thao thành phố Trần Công Từ, Đại hội Thể dục - thể thao thành phố lần thứ 10 hứa hẹn tạo ra bầu không khí tranh tài thể thao có chất lượng, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ thể thao, qua đó mang đến những món ăn tinh thần nhiều giá trị cho người dân. Được giao tổ chức các môn tranh tài, trung tâm chủ động chuẩn bị nhân lực hiện duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ thi đấu nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả, an toàn. Do đó, công tác chuẩn bị cho kỳ đại hội lần này diễn ra thuận lợi. Các địa điểm gồm Cung thể thao Tiên Sơn, sân bãi sắt, nhà thi đấu võ, CLB bơi lội... sẵn sàng cho các vận động viên tranh tài. Riêng đối với môn billiards, trung tâm tìm đơn vị có cơ sở vật chất bảo đảm đạt chuẩn tài trợ địa điểm thi đấu", ông Từ nói.

PHINÔNG

Việt Nam là chủ nhà giải bóng chuyên vô địch các CLB nữ châu Á 2025

Liên đoàn Bóng chuyên châu Á (AVC) chính thức xác nhận, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của giải bóng chuyên vô địch các câu lạc bộ (CLB) nữ châu Á 2025 - AVC Women's Champions League 2025, diễn ra từ ngày 20 đến 27-4. Theo Liên đoàn bóng chuyên Việt Nam, đây là thông tin tương đối bất ngờ, bởi trước đó Hàn Quốc được AVC nhằm đến tổ chức giải đấu danh giá nhất bóng chuyên châu Á cấp độ CLB trong năm 2025. Nhưng cuối cùng, Việt Nam chính thức được lựa chọn là quốc gia đăng cai giải đấu. Đại diện Việt Nam tham dự giải đấu này là CLB VTV Bình Điền Long An với tư cách đương kim vô địch giải bóng chuyên nữ quốc gia. Đây là lần thứ 9 Việt Nam đăng cai AVC Women's Champions League, trước đó là các năm 2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015 và 2023. Trong lần gần nhất đăng cai giải đấu danh giá này, đại diện của Việt Nam - Sport Center 1 với nòng cốt là các tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Diamond Food (Thái Lan). Ở mùa giải 2024 được tổ chức tại Nakhon Ratchasima cuối tháng 9, Việt Nam cũng có đại diện lọt tới trận chung kết với sự góp mặt của LPB Ninh Bình. Tuy vậy, Nguyễn Thị Bích Tuyền và các đồng đội không thể đánh bại được NEC Red Rockets (Nhật Bản) ở trận đấu cuối cùng.

Bên cạnh AVC Women's Champions League 2025, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà chặng 1 giải bóng chuyên nữ Đông Nam Á - SEA V.League.

TRÍ DŨNG

Tin văn

Cựu kỷ lục gia marathon thế giới Paula Radcliffe (51 tuổi), tuyên bố sẽ trở lại đường đua sau hơn một thập niên vắng bóng. Radcliffe dự định chạy Marathon Tokyo ngày 2-3-2025 và Marathon Boston vào ngày 21-4-2025. Radcliffe là nữ vận động viên (VĐV) marathon người Anh thành công nhất lịch sử, từng ba lần vô địch London Marathon và New York Marathon. Cô từng bảy lần vô địch Abbott World Marathon Majors. Radcliffe giữ kỷ lục thế giới marathon nữ trong 16 năm, cho đến khi bị Brigid Kosgei (Kenya) phá vào năm 2019. Lần gần nhất Radcliffe chạy marathon là tại London Marathon 2015, khi cô đạt 2 giờ 36 phút 55 giây - đủ để vô địch với nhóm tuổi từ 40-44 lúc đó. Cô có thể hướng tới kỷ lục Masters (nhóm tuổi từ trên 50) của Anh, hiện là 2 giờ 47 phút 44 giây. (TRÍ DŨNG)

QUẢNG CÁO

ME TRANG COFFEE logo

SeABank logo and address: SeABank Đà Nẵng - 373 Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BIDV logo and slogan: Vững bước Tiên phong - Đồng hành Phát triển

MB logo